



# PATTAYA GAZETTE

บ้านเด็กกำพร้า พัทยา & โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา  
ฉบับที่ 28 : มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2560



มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  
ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. พัทยา ชลบุรี  
20260

## ที่อยู่ผู้รับ

## สิ่งพิมพ์

## ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ติดต่อได้ที่

ตู้ ปณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260  
สถานที่ตั้ง  
เลขที่ 384 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท กม.144  
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150  
โทรศัพท์ : 038 423 468, 038 416 426  
แฟกซ์ : 038 416 425, 038 420 180  
อีเมล : info@thepattayaorphanage.org  
เว็บไซต์ : www.thepattayaorphanage.org



www.facebook/pattayaorphanage



▲ บาทหลวงวีระ ฝั่งรักษ์ นำคณะผู้บริหาร คุณครู และตัวแทนเด็กวัยเรียนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง โดยเข้าคิวเรียงลำดับพร้อมกับประชาชนทั่วไปที่รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง นอกจากนี้จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรักและศรัทธาต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วยังเป็นครั้งแรกของบรรดาเด็ก ๆ ที่ได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวัง ทำให้ได้รับประสบการณ์อันน่าประทับใจ และเป็นกิจกรรมที่มีค่ายิ่งกว่าการท่องเที่ยวประจำปีใด ๆ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-พัทยา ในครั้งนี้ โดยเฉพาะครอบครัวเฮลตันเดอร์และมิตรสหายในสวีเดน..



▲ โอกาสที่นายณัฐพล หรือเจมส์ สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร พัทยา คุณพ่อวีระ ฝั่งรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา คุณสุวรรณา เขียวนาวัน ผู้อำนวยการสวัสดิภาพเด็ก คุณครูอนุวัต เจริญรูป และตัวแทนเด็ก ๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา รวมถึงครอบครัว "ธาราศิลป์" แห่งร้านเรือไม้ ร่วมแสดงความยินดี.. ขอให้เจมส์มีความสุขและก้าวหน้าในชีวิตยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ

## จดหมายจากผู้บริหาร

เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

“วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักแท้”

เมื่อไปนิดเดียว บ้านเด็กกำพร้าของเราได้เปิดทำการเลี้ยงดู พัฒนาเด็ก ๆ และเยาวชนมาครบ 43 ปีแล้ว กว่าพันชีวิตที่ได้รับการหนุนเลี้ยงดูให้พัฒนาเป็นคนสมบูรณ์เต็มศักยภาพของเขา.. มีผู้ใจบุญที่หมั่นก็แสนคน จากทุกสารทิศทั่วโลก ที่ได้ทุ่มเท ทั้งกำลังใจ กำลังทรัพย์ มาเยี่ยม มาเลี้ยงอาหาร มาพาไปเที่ยว มาอุ้ม ให้ความรักความอบอุ่น มาจัดกิจกรรม ฯลฯ มีมาทุกวันไม่มีวันหยุด ปีละเป็นหมื่น ๆ ราย.. นี่แหละน้ำใจนี้แหละความรักแท้ที่มีแต่ให้.. ขอพระเป็นเจ้าทรงอวยพระพรและตอบแทนความรักแท้ของทุก ๆ ท่านตลอดไป



บาทหลวงวีระ ฝักรักษ์  
ผู้อำนวยการ



▲ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรสายงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 30 ท่าน ที่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเข้าเยี่ยมห้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนมอบปัจจัยสนับสนุนการเรียนให้กับเด็กรุ่นโต และสิ่งจำเป็น อาทิ นมยูเอชที ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผงซักฟอก และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อการดูแลเด็ก ๆ ตั้งแต่วันแรกเกิดขึ้นไป และเด็กพิการกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย



▲ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้รับเกียรติจากคณะสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 กรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยผู้ติดตามที่ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ มาเยี่ยมชมกิจการบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยการรับทราบข้อมูลองค์กรผ่านการชมวีดิทัศน์ การรับฟังบรรยายสรุปจากคุณครูเกษร ประกอบรัก หลังจากนั้นเข้าทักทายสมาชิกในท้องถิ่นเด็กอ่อน ตลอดจนบริจาคทุนการศึกษาเพื่อเด็กวัยเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับ/ค่ะ



▲ “สุขสันต์วันครอบครัว” สมาชิกในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ร่วมกับเพื่อนบ้านและอาสาสมัคร ฉลองประเพณีวันปีใหม่ไทยและวันครอบครัวประจำปี 2560 โดยมีพิธีแห่นางสงกรานต์ บายศรีสู่ขวัญ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตลอดจนการมอบรางวัลเด็กเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้แก่น้องเรนโบว์ ออกัส รุ่งอรุณ จุ่ม อาร์ม และเจมส์ ซึ่งได้เกรดระหว่าง 3-4 ทั้งนี้มีการมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับน้องมิ่ง ซึ่งยังอยู่ที่นิวซีแลนด์ โดยคุณครูตี๋เป็นผู้รับรางวัลพิเศษนี้แทน.. ในโอกาสนี้ครอบครัวเบ็คเกอร์ เบิร์กเฮาส์ และ คล็อทซ์ จากเยอรมนีได้นำบุตรและธิดาบุญธรรมรวม 4 คน คือน้องศุภมิตร พงศ์ศิริ ปริมาภรณ์ และดวงใจ กลับมาเยี่ยมเยือนบ้านเก่าและร่วมพิธี รวมถึงงานสังสรรค์กับเราด้วย.. ขอพระอวยพรครอบครัวของเราทุกคนให้มีความสุข ปลอดภัยทุกซีก และประสบความสำเร็จก้าวหน้าตลอดปีใหม่ไทยด้วยเทอญ..



◀ ยินดีต้อนรับคณะของมิสเตอร์โรเรีย โรเจอร์ส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอ แอปซิฟิค กรุ๊ป จำกัด จากกรุงเทพฯ รวมถึงคุณชวกริน คงแป้น ผู้จัดการสำนักงานและทรัพยากรบุคคล ที่ได้มาเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก หลังจากที่คุณปีเตอร์ คอร์นีย์ กรรมการผู้จัดการท่านก่อน ซึ่งมาเยี่ยมห้องเอมอย่างสม่ำเสมอ ได้เกษียณจากงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางมูลนิธิฯ ขอขอบคุณทางบริษัทฯ ที่ตั้งใจจะให้การอุปถัมภ์น้องเอมต่อไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนสนับสนุนน้อง ๆ อีกสองคนในด้านการศึกษาดูด้วย..



▲ ขอต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาครอบครัว ตำบลห้วยโจด อำเภอดงหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เดินทางมาเยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรง” นอกจากรับชมวีดิทัศน์แนะนำองค์กรแล้ว ทางคณะได้มอบปัจจัยสนับสนุนการศึกษาให้กับน้อง ๆ อีกด้วย..



▲ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายขาย บริษัทไอเอสสถาปัตยกรรม จำกัด ที่ได้นำสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน โดยมีคุณสุวรรณา เชี่ยวนาวัน ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็กให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้มาเยือนได้ฝึกการเรียนรู้ภาษามือเพื่อการสื่อสารจากตัวแทนครูและ นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสภณพัฒนาอีกด้วย



◀ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาช่วงปิดภาคเรียนสำหรับเด็ก ๆ คือโครงการ “สัมผัสชีวิตผู้ดีตา วัดถ้ำกระบอก” โดยนำเด็กในความอุปการะจำนวน 30 คน พร้อมครูผู้ดูแล ไปศึกษาดูงานด้านการป้องกันและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ณ วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ห้อง ๆ เด็กกำพร้ารุ่นประถมศึกษาดอนปลาย มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาได้เรียนรู้จากวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ารับการฟื้นฟู ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์จริง นอกจากนี้ ท่านพระอาจารย์วิจิตร อคคจิตโต รองเจ้าอาวาส ได้กรุณาให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ “หนึ่งใบ หนึ่งต้น” และศิลปะจากธรรมชาติ ตลอดจนให้ข้อคิดในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นเกราะป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ/ค่ะ..

บริจาคช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ที่  
เขียนเช็คส่งจ่ายในนาม มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  
หรือโอนเข้าบัญชีชื่อ : มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา  
ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงเทพ สาขา : บางละมุง  
เลขที่บัญชี : 342-0-96666-9

สำหรับท่านที่ต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  
เขียนเช็คส่งจ่ายในนาม โรงเรียนอนุบาลโสภณพัฒนา  
หรือโอนเข้าบัญชีชื่อ : โรงเรียนอนุบาลโสภณพัฒนา  
ชื่อบริษัท : ธนาคารกรุงเทพ สาขา : บางละมุง  
เลขที่บัญชี : 342-4-57203-4

